



โครงการ Commissioning สื่อเสียงปี 2564
ประกาศรายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการคัดสรร
ประเภทรายการวาระปากท้อง, รายการเด็ก และรายการสารคดีประกอบเสียง

ตามที่ ส.ส.ท. ได้ดำเนินโครงการ Commissioning สื่อเสียงปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายนที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้คัดสรรข้อเสนอรายการประเภทรายการวาระปากท้อง, เด็ก และสารคดีประกอบเสียงเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. การตัดสินคัดสรรข้อเสนอรายการของคณะกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้าย
2. ข้อเสนอรายการที่ผ่านการคัดสรร ทาง ส.ส.ท. จะเป็นผู้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อร่วมประชุมหารือรายละเอียดรายการทางด้านเนื้อหา, รูปแบบและงบประมาณการผลิต
3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนารายการ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส.ท. กับผู้ผลิตเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ ดังนั้นในขั้นตอน การพัฒนาการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของรายการนั้น ๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไปแต่ละรายการ ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพรายการโดยผู้ควบคุมรายการของ ส.ส.ท. นั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการผลิตรายการและตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะ
4. เมื่อพัฒนารายการเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การวางแผนผลิตรายการและออกอากาศ โดย ส.ส.ท. จะดำเนินการทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท.
5. หากการดำเนินการพัฒนารายการและการทำสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดสรร (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ผู้ผลิตรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้
6. ข้อเสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรมีรายชื่อ ดังนี้ (เรียงลำดับตามเลขเอกสาร)

ประเภทกลุ่มรายการวาระปากท้อง

ผลการคัดสรร มีข้อเสนอที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 2 รายการโดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	เลขที่	ชื่อรายการ	ชื่อผู้เสนอ
1	B006	อาชีพเปลี่ยนชีวิต	ศุภรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล
2	B007	The Human Made คนธรรมดา... ทำได้	สุรัตน์ พงศ์พูลสุข



ประเภทกลุ่มรายการเด็ก

ผลการคัดสรร มีข้อเสนอที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 1 รายการ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	เลขที่	ชื่อรายการ	ชื่อผู้เสนอ
1	A002	นานาสัตว์สารพัดเสียง	ดวงจิตา นครสันติภาพ

ประเภทกลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียง

ผลการคัดสรร มีข้อเสนอที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 7 รายการ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	เลขที่	ชื่อรายการ	ชื่อผู้เสนอ
1	C012	Flavor of Hometown	พงศธร จิตวิญญ์
2	C015	Family The Musical	ราชนาวี พันทวี
3	C016	เสียงป่า	วรพจน์ บุญความดี
4	C019	สัตว์โลกแฟนตาซี เดอะ มิวสิคัล	สวณีย์ อุทุมมา
5	C029	ครอบครัวหรรษา	บริษัท ทำมาปิ่น จำกัด
6	C033	คู่ช้างเชียงใหม่	บริษัท อาร์มาดีโล่ จำกัด
7	C034	ธาตุสี่ในทุกอย่าง	มูลนิธิโลกสีเขียว